

Số: /BC-UBND Hải Châu I, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường
với nhân dân trên địa bàn phường lần 2 năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Thực hiện Công văn số 285/HĐND-VP ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức đối thoại với Nhân dân trước Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường Hải Châu I, UBND phường báo cáo kết quả đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường lần 2 năm 2023 như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện

UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 874/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường lần 2 năm 2023 và Thông báo số 893/TB-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân lần thứ 2 trên địa bàn phường Hải Châu I năm 2023

Ngày 7/11/2023, UBND phường đã tổ chức đối thoại tại hội trường UBND phường với hơn 60 người tham gia.

Tại hội nghị đối thoại đã nghe báo cáo của Chủ tịch UBND phường, có 8 ý kiến phát biểu của các ông bà tổ trưởng tổ dân phố đại diện cho nhân dân trên địa bàn phường với 16 nhóm ý kiến khác nhau trên các lĩnh vực với 8 nhóm ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường và được đồng chí chủ trì hội nghị chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết và có văn bản trả lời cho tổ dân phố trong thời gian sớm nhất, có 8 ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp UBND phường sẽ có báo cáo gửi UBND quận để giải quyết và trả lời cho nhân dân trong thời gian tới.

2. Ý kiến thuộc thẩm quyền UBND phường giải quyết

a) Lĩnh vực Nội chính (An ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương, Tư pháp, Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính...)

Đề nghị công an phường khi triển khai cho công dân đăng ký tạm trú tại tổ dân phố cần báo cho tổ dân phố biết để phối hợp trong công tác quản lý cư trú tại tổ dân phố. (Tổ 18, Tổ 17)

Tình trạng gửi khâu để đi học các trường trên địa bàn phường các năm trước, nay các em đã lớn bước vào độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng không có mặt tại tổ dân phố gây khó khăn cho các tổ dân phố trong công tác phối hợp quản lý. (Tổ 17, 18, 10, 13)

Đề nghị Công an phường và UBND phường xử tình trạng đậu đỗ xe trên vỉa hè và lòng đường tại 36 Yên Bái. (Tổ 15)

Hiện nay, tình trạng người dân ngủ tại gầm cầu sông Hàn gây mất mỹ quan đô thị đề nghị UBND phường xử lý (Tổ 18).

Đề nghị khi tổ dân phố báo tin cho phường, cần nhanh chóng cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra, xử lý kịp thời những phát sinh tại khu dân cư (Tổ 18).

Đối với trang zalo của ban điều hành tổ dân phố cần cử cán bộ quản lý tin bài, kiểm duyệt khi đăng lên nhóm zalo; khi gửi các văn bản trên nhóm đề nghị có ký, đóng dấu theo đúng quy định (Tổ 18, 17).

b) Lĩnh vực Kinh tế (thu chi ngân sách, thuế, quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường...)

Cần có thống nhất trong việc thu nộp các loại quỹ pháp lệnh và vận động đối với các hộ dân không ở tại tổ, cho thuê nhà (tổ 17, 10).

c) Lĩnh vực Văn hóa-Xã hội (lao động thương binh xã hội, giảm nghèo, y tế, giáo dục, dân số, gia đình trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch Covid-19...)

Không có ý kiến liên quan.

3. Ý kiến kiến nghị cấp trên

Đề nghị từ năm 2024 triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngay từ đầu năm và phải có thông báo thuế của chi cục thuế ngay từ đầu năm (năm 2023 đến tháng 6 mới triển khai thông báo quá chậm trong triển khai) (tổ 13).

Công thoát nước đường Phan Đình Phùng và vỉa hè (đoạn từ Yên Bái đến Trần Phú) đã xuống cấp, bong, tróc, bị sụp rất nguy hiểm đề nghị tiến hành sửa chữa theo quy định (Tổ 13).

Đề nghị làm mới tuyến cống tại KTT 76 Trần Phú; Đề nghị thành phố có biện pháp giải tỏa khu tập thể tại 76 Trần Phú xuống cấp, nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân (Tổ 12).

Đoạn đường Bạch Đằng giao với Nguyễn Thái Học lưu lượng xe rất lớn, người đi bộ cũng đông đề nghị lắp báo hiệu hoặc biển đi chậm, đèn vàng nhấp nháy để đảm bảo an toàn giao thông (Tổ 10).

Đề nghị sớm quy hoạch bãi đỗ xe máy tại khu vực chợ Hàn để đảm bảo an toàn giao thông, hiện xe đỗ tại lòng lề đường khu vực này rất nhiều, gây ảnh hưởng đến ATGT; đề nghị bố trí khu nhà 03, 05 Nguyễn Thái Học làm bãi đỗ xe khu vực chợ Hàn, hiện khu vực trên lưu lượng xe ô tô và khách du lịch rất đông, cần có giải pháp phân luồng giao thông nhất là khách du lịch tại khu vực này. (Tổ 10)

Đề nghị cấp trên có biện pháp làm việc với chủ công trình 84 Hùng Vương có biện pháp xử lý vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, công trình bỏ hoang lâu ngày nhiều rắn gây nguy hiểm người dân. (Tổ 15)

Hiện nay các miệng cống bị kẹt phía dưới, không khơi lên được đề nghị thành phố, quận yêu cầu đơn vị nạo vét công phải khơi thông luôn phần miệng thu nước từ miệng thu vào cống. (Tổ 12 và Tổ 15)

Tuyến đường Trần Phú và Bạch Đằng tổ chức thí điểm đậu đỗ xe có thu phí đến nay đã hơn 5 năm nhưng chưa có sơ kết, báo cáo kết quả quá trình thí điểm, người dân có ý kiến khi nào hết thí điểm, có tổ chức sơ kết quá trình triển khai và tiếp tục triển khai những năm tiếp theo. (Tổ 12)

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết các kiến nghị trên của nhân dân, đề UBND phường trả lời nhân dân được biết trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường lần 2 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND quận Hải Châu (báo cáo);
- Đảng ủy phường (báo cáo);
- UBMTTQVN phường (giám sát);
- 33 Tổ dân phố;
- Trang TTĐT phường;
- Lưu: VT, VPTK.

CHỦ TỊCH

Võ Trường Anh